



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า มาตรการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศยังคงเข้มงวด ทุกคนต้องถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง หากติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที สิ่งสำคัญที่จะช่วยไม่เกิดการระบาดระลอก 2 คือ ป้องกันตนเองให้เป็นนิสัย โดยสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่แออัด ลงทะเบียนเข้า-ออกแพลตฟอร์มไทยชนะ ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องรักษามาตรการที่รัฐได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ ไม่เชื่อข่าวปลอมที่ไม่ทราบแหล่งที่มา สามารถติดตามข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากศบค.

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยใหม่ 1 ใน 5 ราย ให้ประวัติว่าเคยป่วยโรคโควิด-19 มาก่อน ดังนั้นคาดว่าเชื้อที่ตรวจพบอาจเป็นซากเชื้อ ทีมสอบสวนโรคจะสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์คมชัดลึก, innnews, mcot

- กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “Boost Up @ Rayong” ณ ลานกิจกรรม สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ ระยอง เป็นแบบอย่างในการจัดการปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตจากโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในอนาคต กิจกรรมเน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ความบันเทิง สอดแทรกเนื้อหาให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อช่วยปลุกพลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การงาน หรือการปรับตัวต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 23 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นคนไทยเดินทางกลับจากอินเดีย 1 ราย อังกฤษ 1 ราย และ โอมาน 3 ราย ทั้งหมดอยู่ใน SQ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,395 ราย หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมหายป่วย 3,221 ราย ยังรักษา 116 ราย ผู้เสียชีวิต 58 ราย ส่วนในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 90 แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thaigov)

- พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กท. เปิดเผยผลการฝึกพร้อมของทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดระลอก 2 ระหว่าง 17-18 ส.ค. 2563 ที่ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีรูปแบบการฝึกของการแก้ปัญหาร่วมกันและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ สมมุติฐานคือ หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่จังหวัด กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแต่ละจังหวัดต้องหยุดการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการค้นหา พิสูจน์ ทราบ จำกัดการควบคุมโรคและสงรักษา มีการจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งแตกต่างกัน เช่น กลุ่มจว.ที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ กลุ่มจว.ท่องเที่ยว กลุ่ม จว.ที่มีแรงงานต่างด้าว และกลุ่มจว.ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กทม. ชลบุรี และพัทยา ผลการฝึกในภาพรวมส่วนราชการทุกจังหวัดจะนำไปพัฒนาแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดให้มีความสมบูรณ์และยึดโยงกับแนวทาง ศบค. กำหนด โดยเน้นการบูรณาการการทำงานภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันและมีการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความร่วมมือในการลงทะเบียน “ไทยชนะ” ที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการติดตามและควบคุมโรคได้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ)

- ร.อ.กิตติเดช กันค้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 สั่งการให้จนท.ลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังจากพบกลุ่มคนพยายามลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศโดยใช้ช่องทางตามธรรมชาติ โดยจับกุมชาวเมียนมาได้ 4 คน เดินทางมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา นำตัวส่งตม.เชียงรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ประเด็นผลกระทบ

1. ประชาชนไม่มั่นใจมาตรการกักตัวใน SQ, ASQ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

- มีการร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวว่า โรงแรมใจกลาง กทม. หลายแห่งเป็น State Quarantine ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงไม่พอใจและมีความกังวลว่าคนที่กักตัวจะแอบออกมาจากโรงแรม เนื่องจากใกล้แหล่งช้อปปิ้ง โดยเฉพาะย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก และมีการสัญจรหนาแน่น โรงแรมหลายแห่งไม่เหมาะเป็น SQ

2. งานถือศีลกินผัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์

ประเด็นข่าว

-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ พังงา เผยว่า การประชุมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2563 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ทุกอำเภอประชุมชี้แจงกับคกก.ศาลเจ้าทุกแห่งในพื้นที่ กำหนดวิธีการตามมาตรการป้องกันของสธ.อย่างเข้มงวด งดขบวนแห่พระ ให้ใช้ขบวนแห่ด้วยรถยนต์แทน งดการแสดงอภินิหารของม้าทรง ทุกรูปแบบ ลดจำนวนคนร่วมพิธีกรรม ขณะประกอบพิธีกรรมต่างๆ อนุญาตเฉพาะม้าทรง พี่เลี้ยง กรรมการศาลเจ้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การป้องกัน คือ กำหนดจุดเข้าออกทางเดียว มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน จัดจุดล้างมือ จัดโต๊ะกินอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดคนที่นั่งให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตรม./คน กำหนดระยะห่างของร้านจำหน่ายอาหารเจ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดที่ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะหรือในสมุดลงทะเบียน

3.ตรวจพบคนกลับจากต่างประเทศมีไข้ 5 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีคนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 4 เที่ยวบิน ได้แก่ นักการทูตและผู้ถือเอกสารทางการทูตจาก สหรัฐฯ 151 คน พร้อมด้วยคนไทย 3 คน เดินทางด้วยสายการบินฮาวายแอร์ไลน์ คนไทยในสหรัฐฯ 258 คน พร้อมด้วยชาวอเมริกันและชาว อินเดีย 22 คน เดินทางสายการบินกาทาร์แอร์เวย์ ในจำนวนนี้มีคนไทยมีไข้ 5 คน จึงถูกนำตัวส่งรพ. จากนั้นมีคนไทย 7 คน จากกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เดินทางด้วยสายการบินเคแอลเอ็มแอร์ไลน์ และคนไทยในแคนาดา 78 คน และชาวแคนาดา แคมเมอรูน อินเดีย เนปาล จีน และรัสเซีย รวม 43 คน เดินทางด้วยสายการบินอลนิปอนแอร์เวย์ ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคที่สนามบินจะไปกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ส่วน ชาวต่างชาติทั้งหมดไปกักตัวใน ASQ และ AHQ ใน กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

4.การป้องกันการแพร่เชื้อในเด็กเล็กและผู้ใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-WHO แนะนำ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปควรสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกรณีไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรได้ ส่วนเด็ก อายุ 5 ขวบลงมา ควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะ และเด็กอายุ 6-11 ขวบ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับการระบาดในพื้นที่หรือ ต้องติดต่อกับกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ แต่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยสวมหรือถอดหน้ากากอนามัยให้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ มีข้อมูลหลักฐานน้อยเกี่ยวกับการที่เด็กแพร่เชื้อไวรัส แต่มีหลักฐานว่าวัยรุ่นสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ต่างกับผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ทำงานใกล้ชิดกับเด็ก อาทิ ครูอาจารย์อายุต่ำกว่า 60 ปี และมีสุขภาพดี อยู่ในพื้นที่ระบาดแพร่หลาย ควรสวมหน้ากากผ้าถ้าเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตรไม่ได้ แต่ถ้าอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือมีปัญหา สุขภาพ ควรสวมหน้ากากอนามัย ด้านฝรั่งเศสระบุให้เด็กนักเรียนอายุ 11 ขวบขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5.ช่วยล้าที่ซาอุฯ ติดโควิดกลับไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รมว.แรงงาน เผย ได้รับรายงานจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เรื่องการให้ความ ช่วยเหลือล้าประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งป่วยโรคโควิด-19 กลับประเทศไทย โดยล้าเข้ารับการรักษามาเมื่อ 26 ก.ค. จาก การตรวจหาเชื้อครั้งสุดท้าย ไม่พบเชื้อ จึงถือว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 18 ส.ค. สถานทูตไทยจะประสานกับรพ.เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับความ พร้อมของผู้ป่วยในการเดินทางกลับ โดยให้ทูตแรงงานฯประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสาร Fit to Fly รวมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิด และยัง ได้รับรายงานว่าบุตรชายของล้าทั้ง 2 คน จะเดินทางกลับประเทศไทยในต้นเดือนก.ย.นี้ เพื่อกลับมาอยู่กับแม่ที่ประเทศไทยด้วย

6.ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

-นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงยืนยันว่า สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ใช้พลาสมาที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกัน (convalescent plasma) ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจนหายดี ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้แล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, mcot, thansettakij, thebangkokinsight)

-WHO ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก แสดงความหวังว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดภายใน 2 ปี ขณะที่ เซอร์มาร์ค วิลฟอร์ด สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Sage) ของรัฐบาลอังกฤษ ระบุว่าโควิด-19 จะอยู่กับมนุษย์ไปตลอดกาล ทั้งไวรัสสายพันธุ์ เดิมหรือสายพันธุ์เป็นไวรัสตัวใหม่

-อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69,239 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 3,044,940 ราย เสียชีวิต 56,706 ราย กระทรวงสาธารณสุขแสดงความกังวลเกี่ยวกับการ รวมตัวกันของประชาชนในเทศกาลพระคเณศวรร ซึ่งจะมีขึ้นเป็นเวลา 11 วัน ตั้งแต่ 22 ส.ค.

-เม็กซิโก ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5,928 ราย เสียชีวิตอีก 504 ราย รวมติดเชื้อสะสม 549,734 ราย เสียชีวิต 59,610 ราย เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และบราซิล

-อิตาลี ผู้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 1,000 ราย ในรอบ 24 ชม. สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเดือนพ.ค.

-อาร์เจนตินา อนุญาตเงินทดลองวัคซีนระยะ 3 ในประเทศ

-เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 พันราย ในรอบ 24 ชม.

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงอีก 397 ราย ล่าสุดผู้ติดเชื้อกว่า 17,000 ราย และเสียชีวิตแล้ว 309 ราย รัฐบาลประกาศขยายเวลา

ประเด็นข่าว

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระดับที่ 2 ในกรุงโซลต่อไป โดยห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางศาสนาในโบสถ์ ปิดสถานบันเทิงเวลากลางคืน ร้านอาหารบุฟเฟต์ และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และอาจจะประกาศมาตรการในระดับที่ 3 หากยอดผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงในเร็วๆ นี้

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สั่งปิดสถานบันเทิงในเมืองท่าซีเหล็ก 15 วัน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 23,400,319 ราย เสียชีวิต 808,982 ราย รักษาหาย 15,934,951 ราย อันดับ 1 คือ สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อ 5,841,428 ราย เสียชีวิต 180,174 ราย บราซิล ผู้ติดเชื้อ 3,582,698 ราย เสียชีวิต 114,277 ราย อินเดีย ผู้ติดเชื้อ 3,049,855 ราย รัสเซีย ผู้ติดเชื้อ 956,749 ราย เสียชีวิต 16,383 ราย และแอฟริกาใต้ ผู้ติดเชื้อ 607,045 ราย เสียชีวิต 12,987 ราย

เปิดศูนย์ไตเทียมชัยภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ พร้อม อสม. จากอำเภอต่างๆ ในชัยภูมิกว่า 1 พันคนให้การต้อนรับ พร้อมขอบคุณที่เป็นทีมแพทย์ด่านแรกช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 จากนั้นได้เปิดศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน มีเครื่องฟอกไต 24 เตียง บริการวันละ 3 รอบ ทำงานบูรณาการกับรพ.ชัยภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ช่วยลดความแออัดในรพ.

ชี้แจงกรณีมีหมอนไหลจากผิวน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงกรณีข่าว 2 ยายหลาน จ.อ่างทอง มีแมลงไหลออกมาจากผิวน้ำ ว่า ผู้ป่วยที่มีแมลงออกมาจากผิวน้ำมี 3 โรค คือ 1.มีแมลงออกมาจากผิวน้ำจริงๆ ส่วนใหญ่เกิดจากแมลงไปวางไข่ โดยเฉพาะที่บริเวณบาดแผล แล้วไม่ได้รับการทำความสะอาด ทำให้เกิดการฟักตัวได้ กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก 2.ภาวะหูดระแวง ผู้ป่วยบางรายมีพยาธิ ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตัว เมื่อเกาขูดผิวน้ำแล้วเกิดเป็นขี้โคลหรือเส้นสีขาว ทำให้มองว่าเป็นแมลง และ 3.มีพยาธิซ่อนไข่เข้าผิวน้ำ หลังไปสัมผัสดิน สัมผัสธรรมชาติ ซึ่งหากผู้ป่วยมีข้อกังวลสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้

วันหยุดชดเชยสงกรานต์กระทบผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : ดอกเบียร์ธุรกิจ คอลัมน์ พักยก

-เฟซบุ๊กของ ชาลอต โทมวณิก ระบุถึงเสียงเรียกร้องของแพทย์ พยาบาล เกี่ยวกับวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 4-7 ก.ย. 2563 ว่ากระทบต่อคนไข้เรื้อรังที่รับยา คนไข้ฉีดผ่าตัด คนไข้ ตจว. คนไข้นัดตรวจพิเศษถูกเลื่อน ทำให้บางรพ.ตกลงเปิดให้บริการ วันที่ 7 ก.ย. เพราะสงสารคนไข้ ขอเรียกร้องให้ รมต. ครม. สสท. กพอ. สปช. สส. ปปช. สสส. สปสช. ฯลฯ ต่อไปประกาศวันหยุดล่วงหน้า 3-6 เดือน

อุบัติเหตุทางถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-Siobhan Robbins ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว/สถานีโทรทัศน์ Sky News ตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยมีถนนที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทำให้ทุกปีมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน เทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผู้เสียชีวิตราว 60 คนแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่กลับลดจำนวนคนตายบนท้องถนนไม่ได้ แม้ในปีหน้าทางการไทยจะตั้งเป้าลดตัวเลขลงมา 45% แต่จากการติดตามทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากคนไทยไม่เคารพกฎ ไม่กลัวถนน แต่กลัวโควิด

แผนสาธารณสุข EEC

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยถึงแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ว่า อยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างหรือพัฒนารพ.และหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งประชากรที่มีอยู่เดิมและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ที่ผ่านมาได้ประเมินเบื้องต้นว่าประชากรใน EEC จะเพิ่มจากปัจจุบัน 4 ล้านคน เป็น 6 ล้านคนในปี 2580 แต่จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การเพิ่มขึ้นของประชากรช้าลง จึงต้องประเมินตัวเลขใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนแผนนำร่องในการวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ได้แก่ ด้านจีโนมิกส์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรไทยสำหรับการต่อยอดการวิจัยรักษาโรคต่าง ๆ มีเป้าหมายที่จะเก็บฐานข้อมูลพันธุกรรมให้ได้ 5 หมื่นคน

ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา เผยผลการศึกษาพบว่า คนที่มีประสบการณ์บาดเจ็บเลวร้ายทางใจในวัยเด็กจะทำให้โตเร็วกว่าวัยและมีปัญหาด้านสุขภาพ การที่เด็กถูกทารุณกรรมและถูกใช้ความรุนแรงจนเกิดบาดแผลทางใจจะส่งผลไปถึงตอนวัยรุ่น โดยกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อม แก่เร็ว และส่งผลต่อโครงสร้างของสมอง แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กที่เคยกระทบกระเทือนด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด ด้วยการให้กำลังใจและให้ความรักความอบอุ่น และพบจิตแพทย์เพื่อการบำบัดและดูแลอย่างต่อเนื่อง

น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-กระแสน้ำยมกักเซาะตลิ่ง-พังกันน้ำพัง บริเวณหมู่ 1 (หลังวัดปากแคว) ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ทำให้น้ำท่วมบ้านเกือบ 200 หลังในหมู่ 1

ประเด็นข่าว

และหมู่ 7 ต.ปากแคว ถนนสายปากแคว-วังไม้ขอน ถูกน้ำท่วมยาว 3 กม. ต้องปิดเส้นทางจราจร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ระดับน้ำยมลดลง สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : จส.100, เดลินิวส์

-ตามที่มีคำแนะนำเรื่องเปลี่ยนผิวเหลืองเป็นผิวขาวอมชมพูด้วยวิธีธรรมชาติ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการเจอแสงแดด, ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน, ทาไวท์เทนนิ่งเป็นประจำ, ขัดผิว, ออกกำลังกาย, ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว, นอนหลับเพียงพอ และมาร์คหน้า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การเปลี่ยนผิวขาวเหลืองให้กลายเป็นผิวขาวอมชมพูโดยธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่าง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

